

## PHE TRỤC

---

Trong tuần lễ đầu năm 2024, hầu như tất cả báo chí truyền thông Hoa Kỳ và Âu Châu đồng thanh đề cập đến hai chữ “Phe Trục” (Axis Powers) đang hình thành để đương đầu với Hoa Kỳ và tây phương trong việc chạy đua giành ngôi bá chủ thế giới trong kỷ nguyên mới như lời Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố hôm 13/9/2023 “Thế giới đang chuyển dịch sang một trật tự ngoại giao mới, ở đó Washington phải đi đầu trong việc vượt qua các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Cộng. Một kỷ nguyên đang kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, và những quyết định mà chúng ta đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai của nhiều thập kỷ tới...”

Trong bài xạo sự hôm nay thử tìm hiểu về hai chữ “phe trục” để có một viễn kiến chính trị không lệch lạc cho những gì đang và sẽ xảy ra cho thế giới trong những năm sắp tới qua lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Blinken.

Năm 1940, ba (3) quốc gia Đức–Ý–Nhật kết thành đồng minh và cùng ký Hiệp Ước Ba Bên ở Berlin. Hiệp ước này quy định rõ ràng sự hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong ba bên bị tấn công bởi bất cứ quốc gia nào chưa tham chiến vào Đệ Nhị Thế Chiến. Thế Chiến thứ hai bắt đầu ngày 1/9/1939 khi Đức tấn công Ba Lan, ngay sau đó Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Đức–Ý–Nhật muốn ám chỉ Hoa Kỳ (năm 1940 Hoa Kỳ chưa tham chiến) nếu Hoa Kỳ tham chiến thì cả ba cùng tuyên chiến với Hoa Kỳ. Hiệp ước này cũng quy định rõ ràng vùng ảnh hưởng thống trị của ba quốc gia này. Nhật Bản thừa nhận sự lãnh đạo chiến tranh của Đức và Ý trong việc chiếm đóng và thiết lập một trật tự mới ở Âu Châu và Phi Châu. Ngược lại, Nhật Bản cũng được sự đồng ý của Đức–Ý quyền cai trị khu vực “Đại Đông Á” bao gồm Mãn Châu, Trung Hoa, và toàn vùng Đông Nam Á. Hiệp ước hoàn toàn không nhắc tới Mỹ Châu (Hoa Kỳ) và Úc Châu. Sai lầm chí tử của Hitler, Mussolini và Hirohito là muốn chia ba thế giới để thống trị mà quên đi vai trò của Châu Mỹ. Từ đó người ta thường gọi bộ ba này là “Phe Trục Phát Xít”. Chủ nghĩa phát xít có nguồn gốc từ Fasces (tiếng Latin), Fascismo (tiếng Ý), Fasciste (tiếng Pháp), Fascist (tiếng Anh), có nghĩa là bó hoặc nhóm. Phe trục phát xít này giải thể vào ngày 2/9/1945 cũng là ngày Nhật Bản chính thức đầu hàng Hoa Kỳ.

Năm 1979, tại Iran có cuộc cách mạng gọi là “Cách Mạng Hồi Giáo”. Các giáo sĩ “khùng” của Tehran cổ súy một hệ tư tưởng “Chống lại phương tây và tiêu diệt Do Thái”. Muốn thực hiện tư tưởng này, Tehran thành lập và xây dựng một mạng lưới các đồng minh và các lực lượng uỷ nhiệm bạo lực (khủng bố) trải dài khắp Iraq, Lebanon, Syria, Yemen và nhiều nơi khác trong thế giới Hồi Giáo. Không phải tất cả các quốc gia Hồi Giáo đều ủng hộ tư tưởng của Tehran, vì khác hệ phái Sunni và Shiite, nhưng họ đều đồng tình một mục tiêu chung “chống lại phương tây và đối đầu với Do Thái”.

Năm 2002, Cựu Tổng Thống Mỹ George W. Bush (Bush Con) đã cảnh báo về một “Trục Ma Quỷ” mới bao gồm Bắc Hàn, Iran, Iraq. Giới truyền thông Ả Rập dưới sự chỉ đạo của Iran phản nộ, tung bạc tỷ đô la mua chuộc giới truyền thông lên án nặng nề Mỹ và George W. Bush, đồng thời lèo lái dư luận để thế giới hiểu rằng trục này là “Trục Kháng Chiến Hồi Giáo” để mô tả mạng lưới dân quân “chống Mỹ” ngày càng gia tăng trong khu vực.

Đứng đầu “trục kháng chiến Hồi Giáo” này là tướng Qassem Soleimani. Hắn là “tur lệnh” lực lượng gọi là QUDS dưới sự ủy nhiệm của Tehran.

Lực lượng Quds (Quds Force) (tiếng Ba Tư: سپاه قدس Sepah-e qods) [4] là một đơn vị của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Iran chuyên về hoạt động tình báo và chiến tranh đặc biệt. Chịu trách nhiệm các hoạt động ngoài lãnh thổ Iran, [5] Lực lượng Quds hỗ trợ các tổ chức phi nhà nước ở nhiều quốc gia, bao gồm Lebanon Hezbollah, Hamas và Phong trào thánh chiến Hồi giáo ở Palestine ở dải Gaza và Bờ Tây, Yemen Houthis, và lực lượng dân quân Shia ở Iraq, Syria và Afghanistan. (Trích Từ Wikipedia)

Soleimani là người Iran theo phái Shiite nên phản đối Saddam Hussein (Iraq) và nhóm Hồi Giáo Sunni BADR của Iraq. Soleimani phụ trách tuyển mộ, huấn luyện, trả lương và trang bị vũ khí cho lực lượng QUDS của Syria, nhóm Houthi ở Yemen, nhóm Shiite nổi dậy chống lại chính phủ Arab Saudi. Soleimani đã lập công lớn là tập hợp được khoảng 70 ngàn quân có vũ trang từ Afghanistan, Pakistan, Lebanon, Iraq để chiến đấu ở Syria. Ngoài ra Soleimani còn phụ trách một mạng lưới kinh doanh khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ USD dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Đồng Giáo Sĩ Iran.

Thử hỏi dưới nhãn quan của Mỹ nói riêng và các quốc gia dân chủ trên thế giới có xem Qassem Soleimani là một nhân vật “tội nguy hiểm” hay không?

Hỏi tức trả lời! Donald Trump lên thay Obama năm 2017, Trump ra lệnh mật cho CIA theo dõi ngay đường đi nước bước của Soleimani tương tự như Bin Laden trước đây và thiết kế kế hoạch loại trừ tên tướng hai sao này. Phải mất gần 3 năm, ngày 3/1/2020, Soleimani đã đền tội, Trump còn giáng một đòn nặng nề chưa từng có lên Tehran là cấm vận và trừng phạt kinh tế thương mại rất nặng tay, khiến Tehran gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Sau ngày 7/10/2023, các nhà quan sát trên khắp thế giới đều có chung nhận định rằng Tehran chính là kẻ chủ mưu ra lệnh cho phiến quân Hamas tấn công Israel, nhóm Houthi ở Yemen cướp các thương thuyền có liên quan đến Do Thái khi qua vịnh Aden ra vào Hồng Hải. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq bị lực lượng cách mạng Hồi Giáo tấn công liên tục, tất cả hoạt động này đều xuất phát từ lệnh của Tehran.

Washington trút hết trách nhiệm lên Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của “Trục Kháng Chiến” trên khắp Trung Đông, và tiến hành những cuộc không kích dữ dội ở miền đông Syria. Anh Quốc cũng đang lên kế hoạch để không tập Yemen. Theo tài liệu của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết, Tehran đã cung cấp khoảng trên dưới một tỷ đô la hằng năm cho lực lượng ủy nhiệm này. Mỹ cố sù ý việc thành lập liên minh “chống hải tặc” ở vùng vịnh Aden, cửa ngõ vào Hồng Hải, Anh–Pháp là người xung phong đầu tiên và hiện nay đã có 20 quốc gia tham dự. Xét thấy tình hình có thể dẫn đến chiến tranh toàn diện, Iran đối đầu với liên minh Mỹ–Israel, Hội Đồng Giáo Sĩ tối cao do Khamenei lãnh đạo đã chỉ thị cho các lực lượng ủy nhiệm ngưng ngay việc tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng Trung Đông. Nếu sự xung đột bùng nổ, Tehran và thủ đô Yemen là Aden sẽ ăn bom trước tiên. Chắc có lẽ, đến lúc đó Khamenei dẫn Hội Đồng Giáo Sĩ Tối Cao của mình chạy qua Tàu để cầu cứu với... Thành Cát Tư Hãn!!!

Tuy hơi khùng khùng, nhưng các giáo sĩ bịt mặt này cũng biết người biết ta, nghịch thiên tất vong như trường hợp Iraq trước đây. Chiến tranh Iraq–Iran kéo dài 9 năm (1980–1988). Năm 2003, Hoa Kỳ tấn công Iraq không phải vì Al Qaeda mà vì Iraq tấn công Kuwait. Iran tỏ ra “cám ơn” Mỹ bằng cách cho phép các thương thuyền của thế giới được vào Persian Gulf với điều kiện là phải trưng cờ Hoa Kỳ (Flag Chip). Chỉ 7 năm sau, năm 2011 Hoa Kỳ lại tấn công Afghanistan vì Al Qaeda, cũng cùng năm 2011 nội chiến Syria bùng nổ với sự can dự của Nga, Mỹ, Turkey, Iran và Israel. Cả thế giới Hồi Giáo căm thù Mỹ như một kẻ xâm lược, thực tế thì Mỹ tấn công nhưng không chiếm đóng, giải quyết xong, Mỹ giao chính quyền lại cho chính phủ mới thân Mỹ đã được chuẩn bị trước như trường hợp Iraq trước đây. Nếu Iran không biết dừng lại, vẫn tiếp tục gây hấn thù địch, thì Iran không những đối đầu với Mỹ và tây phương mà chính các quốc gia Hồi Giáo cũng quay mặt với Tehran. Chỉ cần hạm đội Địa Trung Hải của Mỹ phong tỏa eo biển Persian Gulf và Oman Gulf thì Iran ngộp thở ngay. Khôn hay dại, dại hay khôn chỉ có một ngày!

Đầu năm mới, Ông Tổng Thống mặt lợn nai Kim Ủn Ủn lại lớn giọng “Bình Nhưỡng từ bỏ chính sách ‘tái thống nhất’ với Seoul. Sẵn sàng hủy diệt Hàn Quốc...”. Từ lời tuyên bố “nổ” như tạc đạn này khiến cho giới quan sát chính trị đưa ra nhận định rằng sự xung đột trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ bùng nổ dữ dội có Nga và Trung Cộng đứng sau lưng đang hình thành “Trục Tam Giác” gồm Nga–Tàu–Bắc Hàn. Dù rằng ai cũng biết Ông Tổng Thống nhóc con này hay tuyên bố sảng, nhưng nó cũng là một mối lo ngại cho các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng biển đông này. Nhỡ có người xúi dại ông, ông cũng dám làm lắm.

Ngày 21/12 năm vừa qua Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng đã ký kết thỏa thuận “Hợp Tác Quốc Phòng Toàn Diện”, sau khi Kim Ủn Ủn đến Nga vào tháng 9/2023. Cũng trong tháng 12 vừa qua, Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk–Yeol tố cáo Mạc Tư Khoa đã giúp cho Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt đe dọa trực tiếp Nam Hàn. Trước đó một tháng, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã lên án Matxcova [Moscow] và Bắc Kinh giúp Bình Nhưỡng tăng cường sức mạnh quân sự bằng cách hỗ trợ Bắc Hàn

lách trùng phạt của Hội Đồng Bảo An. Theo nhiều chuyên gia, nhờ Nga mà Bình Nhưỡng đã phóng thành công vệ tinh do thám cuối tháng 11/2023, cho phép nâng cao năng lực tấn công của Bắc Hàn xuống phía nam. Một số bình luận gia chính trị nổi tiếng của Âu Châu nhận định rằng “nếu chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên xảy ra, thì đó là một cuộc nội chiến ủy nhiệm bởi bàn tay của Nga và Tàu Cộng...” Trục Tam Giác Nga–Tàu–Hàn sẽ đối đầu trực tiếp với Mỹ và đồng minh ở vùng Châu Á Thái Bình Dương. Xung đột này sẽ lôi kéo nhiều quốc gia vào cuộc chứ không phải riêng Nam–Bắc Hàn, vì sự liên hệ ràng buộc giữa các liên minh quân sự với nhau trong vùng.

Nhận định thì vẫn là nhận định. Giả thuyết vẫn là giả thuyết. Tiên đoán thì vẫn là tiên đoán. Dư luận hay tin đồn thì vẫn là những chuyện chưa xảy ra hay không có thật. Tất cả những biến cố trọng đại có thể làm thay đổi cục diện thế giới ngày nay đều do ở các nhà lãnh đạo của ba siêu cường đang từng bước tranh ngôi đoạt lợi. Lãnh đạo của Nga và Tàu Cộng là những người thật bằng da bằng thịt, tri nhân tri diện nhưng bất tri tâm. Lãnh đạo của Mỹ thì là một điệp viên “Không Không Thấy” vô hình vô ảnh vô thủy vô chung. Họ (Lãnh Đạo Mỹ) không phải là kẻ độc tài độc đoán, Họ sinh hoạt chính trị trong tinh thần dân chủ qua hình thức bỏ phiếu đa số quyết định và thiếu số phải chấp hành nghiêm chỉnh.

Chiến tranh Ukraine–Nga đã làm thay đổi cục diện Châu Âu. Chiến tranh Hamas–Israel đã làm “phe trục ma quỷ” chùn bước trước thái độ cứng rắn và dứt khoát của Do Thái và đồng minh Hoa Kỳ. Chiến tranh Trung Cộng–Đài Loan hay Bắc Hàn–Nam Hàn sẽ làm thay đổi cục diện Á Châu. Nay thì chưa xảy ra, chỉ trong dự đoán... mò!!!

“Trục Tam Giác” chưa động thủ, xác suất cao là từ Bình Nhưỡng. Không phải bây giờ, mà đã từ lâu, Kim Jong Un đã có thái độ chính trị bất nhất, nhất là đối với Nam Hàn. Vậy câu hỏi được đặt ra là “Hăm dọa mà Bình Nhưỡng có dám tiêu diệt Seoul hay không?” Câu trả lời ngay không chần chừ là “Không!” Nếu có thì Bình Nhưỡng bị áp lực hay bị xúi dục bởi Mạc Tư Khoa hay Bắc Kinh không ai khác, tương tự như Hamas tấn công Israel là một hành động tự sát ngu xuẩn.

Năm 1991, khi Liên Xô và khối XHCN Đông Âu sụp đổ, Bắc Hàn rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nạn đói kéo dài hàng năm, bình quân đầu người chỉ có khoảng trên 1000 USD, ấy vậy mà Kim Jong Un vẫn phát triển hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử luôn mồm đe dọa Nam Hàn, Nhật Bản và ngay cả Mỹ nữa. Năm 2018 dưới thời Donald Trump, Jong Un bất ngờ làm hòa làm thân và thực hiện tiếp xúc hòa bình với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Giai đoạn 2018–2019, Bắc Hàn liên tiếp có những cuộc gặp thượng đỉnh với cả Nam Hàn và Mỹ. Nhờ đó mà căng thẳng giữa Nam–Bắc đã giảm đáng kể từ đó và một mối quan hệ nồng ấm hơn đang dần phát triển, nhất là với Cựu Tổng Thống Trump. Năm 2020 do Covid–19, Bắc Hàn quyết định đóng cửa biên giới với Trung Cộng khiến cho thương mại với Tàu giảm đến 80%. Kim Jong Un hạn chế nhập khẩu các loại thực phẩm chủ yếu từ Trung Cộng vào tháng 8/2020 và đến tháng 10/2020 chấm dứt gần như tất cả các hoạt động thương mại, bao gồm cả việc mua bán thực phẩm

và thuốc men, Bắc Hàn cũng từ chối các đề nghị viện trợ từ bên ngoài và hầu như tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ, bao gồm cả nhân viên của WFP (Chương trình Lương Thực Thế Giới của LHQ) đã đồng loạt rời khỏi nước này. Hai cơn bão lớn vào mùa hè năm 2020 gây ra lũ lụt làm hư hại mùa màng, làm trầm trọng thêm việc thiếu lương thực.

Với dân số khoảng 25 triệu người, với tình trạng kinh tế như thế, với tiềm lực quốc phòng quân sự như thế mà tuyên bố sẽ tiêu diệt Nam Hàn thì chẳng khác nào Hamas lúc nào cũng la to “tiêu diệt Do Thái”. Bắc Hàn la to chứ không phải Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa. Tương tự như Tehran, im re không bao giờ dám lên tiếng tự nhận “xúi trẻ con ăn cứt gà”!

Báo South China Morning Post ngày 12/12/2023 có bài viết nhấn mạnh đến thái độ dè dặt của Bắc Kinh. Hàng loạt dẫn chứng được đưa ra, như Bắc Kinh đã im lặng trước lời mời của Nga để Bắc Triều Tiên tập trận chung, hay giữa tháng 12/2023, thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và thứ trưởng Ngoại Giao Bắc Triều Tiên Pak Myong-Ho cùng đến Bắc Kinh nhưng hội đàm riêng rẽ với giới lãnh đạo Trung cộng. Nhìn chung, theo báo SCMP, Bắc Kinh muốn thể hiện là một quốc gia bảo vệ hòa bình, đứng ngoài các tranh chấp, một nhân tố “duy trì ổn định” tại Đông Bắc Á, và rất cần cải thiện quan hệ với phương Tây, cũng như Nhật Bản và Nam Hàn, để phát triển kinh tế. Chưa kể đến việc, với mỗi bên Nga và Trung Cộng, Bắc Triều Tiên có quan hệ rất khác biệt, muốn lợi dụng bên này để khắc chế bên kia, điều khiến ba bên không dễ ngồi chung bàn.

“Một kỷ nguyên đang kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, và những quyết định mà chúng ta (Hoa Kỳ) đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai của nhiều thập kỷ tới...”

Kỷ nguyên mới đang bắt đầu bởi những ngày đầu năm 2024. Washington, Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh cùng trao đổi điện mừng năm mới cho nhau. Cả ba bắt tay nhau bằng tay phải, tay trái của cả ba đều thủ sẵn một con dao găm!!!

Trong “THẾ” chân vạc Bắc Ngụy, Tây Thục, Đông Ngô... Tào Tháo lúc nào cũng luôn miệng với danh nghĩa là phò trợ Thiên Tử. Lưu Bị lúc nào cũng luôn miệng là phục hưng Hán Triều. Tôn Quyền thì ngạo mạn với đất đai rộng lớn hiểm trở, dân giàu nước mạnh tướng giỏi. Nhưng cả ba đều mang một cái mặt nạ giống nhau là đang tranh giành “Ngôi Bá Chủ Thiên Hạ”. Thống nhất nhân loại bằng tất cả âm mưu thủ đoạn của chính mình, ngay đến thủ đoạn đâm sau lưng bạn mình. Nay đông hòa Tôn Quyền bắc chống Tào Tháo, mai bắc hòa Tào Tháo tây chống Lưu Bị Gia Cát Lượng, cứ thế mà ba chàng ngự lâm pháo thủ luân phiên đánh nhau cho đến khi cả ba chết ráo, Bá Chủ Thiên Hạ là dòng họ Tư Mã!

Trong chiến tranh lạnh, Mỹ-Trung hòa nhau để vây Nga. Giờ đây, Nga-Trung hòa nhau để chống Mỹ cứu nước.



Thế chiến thứ hai, Mỹ đập tan “Phe Trục Phát Xít”. Donald Trump đã xóa “Trục Toàn Cầu” (Một Vành Đai Một Con Đường) của Tập Cận Bình. Chiến tranh Ukraine, Mỹ đã làm tiêu tan “Trục Buôn Bán EU–CHINA”. Chiến tranh Hamas–Israel, Mỹ đã khiến “Trục Ma Quỷ” giấu mặt lui trốn không dám lên tiếng xác nhận mình là ma quỷ.

Kỷ nguyên mới bắt đầu với “Trục Tam Giác Nga–Trung–Hàn”... lại cũng bắt đầu Hoa Kỳ có một Tổng Thống mới. Trump hay Biden gì thì cũng thế. Nhưng riêng đối với Donald Trump thì có những điểm khác biệt rất xa Biden, Trump không bị hạn chế bởi các luật lệ ngoại giao truyền thống. Như khối EU chẳng hạn. EU là đồng minh với Hoa Kỳ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay. Trump cho rằng đã đến lúc Liên Minh Âu Châu (EU) phải tự lực tự cường, không thể cứ núp dưới cái ô che NATO mà làm giàu với Trung Cộng hay Nga, cầm đầu cái trục chống Mỹ. Hiện nay Liên Hiệp Châu Âu có đến 17 loại chiến xa trong khi Mỹ chỉ có một, 20 loại chiến đấu cơ còn Mỹ có 6. Ở tuyến đầu trước Putin, Ba Lan phải tự vũ trang bằng vũ khí mua của Mỹ và Nam Hàn. Không dễ gì trong vòng vài năm rút ngắn được nửa thế kỷ Âu Châu đã ngủ quên.

Trong suốt tuần lễ đầu năm 2024, hầu hết báo chí Âu Châu đều đặt câu hỏi giống nhau “Nếu năm 2024 Donald Trump được bầu làm tổng thống Mỹ, chuyện gì sẽ xảy ra?” cùng với những cái tit lớn trên trang nhất “Trump, mối đe dọa” (Trump, la menace). “Châu Âu sắp sửa đơn độc trước Putin?”. (L’Europe est sur le point de se retrouver seule face à Poutine?). “Cái bóng của Trump lượn lơ trên châu Âu”. (L’ombre de Trump plane sur l’Europe.)

Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không chỉ Ukraine bị bỏ rơi, mà Âu Châu có thể bị Trump để mặc cho ông trùm KGB xử lý.

Đối với mấy đạo sĩ bịt mặt trùm khăn kín, chính Donald Trump ra lệnh bấm nút hỏa tiễn vào xe tên trùm Qasem Solemani thủ lĩnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi Giáo của Iran, bàn tay sát nhân của tên này bao trùm khắp Trung Đông còn tàn bạo vô nhân tính gấp trăm lần Bin Laden nữa. Chưa hết, sau đó Trump còn ra lệnh trừng phạt và cấm vận Tehran đến ngộp thở.

Bao nhiêu đó cũng đủ thấy Trump là người dám “chơi xả láng” những kẻ chống lại “MAGA”. “Trục” cỡ nào Trump cũng đụng bằng mặt phẳng, hạ thủ bất lưu tình. Có lẽ như vậy mà Trump có biệt danh là “Kim Mao Sư Vương Tạ Tôn”. Lục Đại Môn Phái tự xưng là chính giáo muốn chơi tà giáo cỡ nào thì cứ chơi.

Quyết tâm của Hoa Kỳ đã quá rõ ràng qua lời phát ngôn của nhân vật đứng hàng thứ ba của Hoa Kỳ, Ngoại Trưởng Antony Blinken: “Quyết Định Của Chúng Ta Đưa Ra Bây Giờ Sẽ Định Hình Tương Lai Của Nhiều Thập Kỷ Tới...”

Khamenei (Iran) hay Kim Jong Un (Bắc Hàn) muốn thừa ủy nhiệm gây chiến tranh với Mỹ, làm con kỳ đà cản mũi quyết tâm của Mỹ để trở thành con vật tế thần thì...

*Go Ahead Make My Day!!!*  
*Xạo Chơi Cho Vui Rồi Bỏ.*  
**Út Bạch Lan**



---

*Nguồn: Internet eMail by vui nguyen chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, January 12, 2024*  
*Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*